

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phiên họp kỳ 12 khóa III ngày 22 và 23 tháng 4 năm 1988 đã xem xét các nội dung trong tờ trình của Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, về nhận định tình hình các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và kiện toàn công tác quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng nhân dân đã nhất trí với những đánh giá và đề xuất của Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, xem đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm ổn định và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị phù hợp với yêu cầu xây dựng phát triển thành phố trong tình hình mới.

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định :

1/ Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan chức năng của thành phố các cấp chánh quyền quận, huyện, phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị và tiến hành xử lý nghiêm minh các vi phạm đúng theo các quy định về phân cấp và quản lý đô thị đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

2/ Giao trách nhiệm cho Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Công trình đô thị cùng với Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 100/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày 22 tháng 10 năm 1987, tiến hành rà soát, hệ thống hóa, bổ sung và biên soạn các văn bản pháp quy về quản lý đô thị của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt và ban hành.

3/ Thực hiện sớm việc kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý đô thị của thành phố để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý đô thị đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân công, gồm :

3.1- Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố (trực thuộc Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố) làm chức năng thường trực chịu trách nhiệm toàn bộ trước Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ thực hiện quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

3.2- Đội Cảnh sát Xây dựng, Đội Quy tắc Đô thị chịu trách nhiệm việc kiểm tra, đề xuất xử lý và thực hiện xử lý vi phạm xây dựng và quản lý đô thị theo quy định của thành phố đã ban hành. Thực hiện kiểm soát xây dựng và sử dụng các công trình đô thị đúng theo các quy định quản lý của thành phố.

3.3- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng trên địa bàn theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố trong công tác giám sát, kiểm tra xây dựng.

4/ Mở cuộc vận động tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng bằng nhiều hình thức để phổ biến giải thích hướng dẫn những văn bản pháp luật về xây dựng và quản lý đô thị đến tận phường, xã và nhân dân thành phố.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt Nghị quyết này.

Trong quý II/1988 Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành chức năng cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết trên đây. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.-

TP. Hồ Chí Minh, ngày /4/1988
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ